

สอบผ่านครูผู้ช่วย ทะลุเกิน 8 พันคน วางแค 715 อัตรา

นำเสนอเมื่อ : 22 พ.ค. 2558

ยอดสอบครูผู้ช่วยผ่าน 8,283 คน "กมล" เผยมีตำแหน่งว่าง 715 อัตรา ดานเขตพื้นที่ๆ เตรียมทยอยบรรจุ

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั่วประเทศ ประจำปี 2558 โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) เปิดสอบรวม 66 เขต มีกลุ่มวิชาที่เปิดสอบ 35 กลุ่มวิชา ตำแหน่งที่ว่างประกาศสอบ 715 อัตรา มีผู้มาสมัครสอบ 135,136 คน มีผู้มีสิทธิ์สอบ 134,776 คน โดยสอบภาค ก. วันที่ 23 เมษายน สอบภาค ข. วันที่ 2 พฤษภาคม สอบภาค ค. วันที่ 10 พฤษภาคม มีกำหนดจะประกาศผลสอบ วันที่ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมานั้น ขณะนี้เขตพื้นที่ๆ ต่างๆ ได้ทำการประมวลผลคะแนน และประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการขึ้นบัญชีเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้สอบผ่านการคัดเลือกจำนวน 8,283 คน แบ่งเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เปิดสอบ 45 เขต ตำแหน่งว่างทั้งหมด 395 อัตรา มีผู้สอบผ่าน จำนวน 5,744 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เปิดสอบ 20 เขต ตำแหน่งว่างทั้งหมด 290 อัตรา มีผู้สอบผ่านจำนวน 2,523 คน และ สศศ. ตำแหน่งว่างทั้งหมด 30 อัตรา มีผู้สอบผ่านจำนวน 16 คน

นายกมลกล่าวต่อว่า จากนี้เขตพื้นที่ๆ จะต้องทยอยบรรจุตามอัตราว่างที่เปิดรับ ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 2 ปี กรณีเขตพื้นที่ๆ ที่ไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ในบางกลุ่มวิชา หรือมีผู้สอบได้ไม่ครบตามจำนวนตำแหน่งว่าง สามารถขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนดเกี่ยวกับการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย

"ส่วนกรณีการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2558 ซึ่งมีปัญหาข้อสอบที่ออกโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีความคลาดเคลื่อน และทาง สพฐ.ได้มอบหมายให้ มศว ไปตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งนั้น ขณะนี้ มศว ได้ส่งคะแนนไปให้เขตพื้นที่ๆ จำนวน 225 เขตแล้ว ซึ่งจากนี้เขตพื้นที่ๆ จะต้องพิจารณา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับขึ้นบัญชีเพิ่มเติม จากนั้นจะต้องมีการอบรมผู้บริหารใหม่ตามหลักเกณฑ์ จึงจะสามารถบรรจุผู้ได้รับการประกาศรายชื่อใหม่ได้ ส่วนการเรียกบรรจุแต่งตั้งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเขตพื้นที่ๆ" เลขาฯ กพฐ.กล่าว.